





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่ฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, สวพ.91, ch7, ch8, mcot, innnews, linetoday, tnnthailand, trueid, news1live, thebangkokinsight, sondhitalk, ejan, onbnews, mono29, thebetter, )</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของ สปสช. เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 โดยมีรายชื่อ 42 จังหวัด รวมถึง กทม. นั้น สปสช. ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของ กทม. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ขณะนี้ สปสช.เขต 13 กทม. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรองรับ ทั้งเรื่องงบประมาณ การเชื่อมต่อระบบบริการ และหน่วยบริการดูแลประชาชน ซึ่งต้องยอมรับว่า กทม. เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ทั้งด้านประชากร และจำนวนหน่วยบริการที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อมีความพร้อมแล้วจะมีการเปิดตัวนโยบายอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งการเริ่มบริการให้ประชาชนรับทราบต่อไป ส่วนที่มีรายชื่อ กทม. อยู่ในประกาศของ สปสช. เพื่อเป็นการจัดเตรียมงบประมาณจำนวน 64 ล้านบาทรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday, news1live, sondhitalk)</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พิจารณาตามตารางเวลาแล้ว วิเคราะห์และเชื่อว่าคกก.ควบคุมยาเสพติดเสี่ยงข้ามมาก จะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามธกษ.ของนายกรัฐมนตรี ให้ช่อดอกกัญชา และช่อดอกกัญชง กลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อเสนอแนะต่อรมว.สร. ในวันที่ 1 ก.ค. 67</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นายกรัฐมนตรี ติดตามปัญหาท้องเทียมเกะล้าน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ใช้ช่วงวันหยุดพักผ่อนอยู่ที่พัทยา ก่อนนั่งเรือไปเกาะล้าน ติดตามปัญหาการบริการนักท่องเที่ยว ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบบสาธารณสุข ขยะ น้ำประปา ที่พัก โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ซึ่งพบว่ามียกนักท่องเที่ยวข้ามเรือจากท่าเรือแหลมบาลีฮายไปยังเกาะล้าน เดือนละกว่า 500,000 คน ได้สั่งการให้เทศบาลเมืองพัทยา เพิ่มกำลังตำรวจเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันขอให้ รพ.บนเกาะ ช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุอย่างทัน่วงที และวางแผนการจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย บนเกาะอย่างเป็นระบบ และเร่งดำเนินการเรื่องเตาเผาขยะให้เสร็จสิ้นตามสัญญา ส่วนสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ตรวจราชการภาคอีสาน ไปที่จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ ก่อนจะจบที่การประชุมกรม.สัญจรที่จ.นครราชสีมา ในช่วงต้นเดือนหน้า</p>	
<p><b>แพลตฟอร์ม ช่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, themasterth, optnews)</p> <p>-นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร.กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยก.สร. ร่วมกับ ก.พม. ว่า เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพในการออกเอกสารรับรองความพิการของแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์กับฐานข้อมูลคนพิการ ช่วยให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นำร่องโรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยม 2 รพ. "สุโขทัย"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, linetoday, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567-2568 ของ รพ.กงไกรลาศ และรพ.สุโขทัย โดยพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ซึ่งรพ.กงไกรลาศ ผ่านประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะสูงถึง 925 คะแนน ส่วน รพ.สุโขทัยโดดเด่นวางระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ครอบคลุมทุกกลุ่มจนถึงชุมชน</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท.91, bluechipthai, mthai, linetoday, thaiPBS, thaitabloid, mcot, hfocus, newtv, thailandplus )</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีพบผู้ป่วยเด็กอายุ 7 ขวบ ในจ.นครปฐม เข้ารับการรักษาในรพ.ด้วยอาการโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.67 โดยมารดาของเด็กระบุว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการของโรคไข้หวัดสายพันธุ์เอชนิดขึ้นสมองเฉียบพลัน ว่า กรมควบคุมโรคไม่นิ่งนอนใจ ส่งทีมสอบสวนโรค สคร.ที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการสอบสวนร่วมกับ สสจ. วิเคราะห์ผลอย่างละเอียด คาดว่าจะทราบข้อมูลเชื้อภายใน 1 สัปดาห์ สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 มิ.ย.67 มีรายงานผู้ป่วย 186,900 ราย ผู้เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อก่อโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 - 16 มิ.ย.2567 ในกลุ่มผู้ป่วย 2,284 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 จำนวน 1,044 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมา คือ ชนิด B 619 ราย A/H1N1 (2009) 594 ราย และชนิด A ไม่ระบุสายพันธุ์ 24 ราย พร้อมเชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน จนถึง ส.ค.2567 เพื่อลดความรุนแรงของโรคและ ลดความเสี่ยงเสียชีวิต</p>	
<p><b>สั่ง สบส.ตรวจ 'คลินิกบัตรทอง' กทม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายกองตรี ธนภดต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.สธ. ในฐานะกำกับดูแลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีผู้ป่วยส่วนหนึ่งยื่นเรื่องร้องเรียนมาตรฐานและปมใบส่งตัวของคลินิกบัตรทองบางแห่ง ว่า ขณะนี้ได้ให้กรมสบส.รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผู้ป่วยร้องเรียนถึงมาตรฐานการให้บริการของคลินิกบัตรทองบางแห่ง ว่ามีประเด็นใด เข้าข่ายความผิดอะไรบ้าง คลินิกดำเนินการตรงตามข้อสัญญาหรือไม่ ส่วนกรณีคลินิกไม่ออกใบส่งตัวคนไข้ ทั้งที่ต้องทำนั้น ต้องหาสาเหตุที่ไม่ออกใบส่งตัว ซึ่งหากการไม่ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษา ยัง รพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า ทั้งที่จำเป็น จนกระทบอาการผู้ป่วย กรม สบส. สามารถดำเนินคดีได้ ทั้งนี้ การลงไปตรวจคลินิกเพื่อเป็นการการันตีว่า คลินิกปฏิบัติตามมาตรฐาน ตามสัญญาข้อตกลงต่างๆ จาก สบสช.หรือไม่ อย่างไร หากถูกต้องก็ไม่ต้องกังวล ส่วนไหนทำไม่ถูกต้องก็ต้องจัดการ</p>	
<p><b>สบสช.จัดรับฟังความคิดเห็นบัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ ( เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.เจตน์ ชรรณธัชอารี เลขาธิการ สบสช. กล่าวว่า สบสช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมความเห็นจากภาคีเครือข่าย ตลอดจนดำเนินการบูรณาการงานรับฟังความเห็นร่วมกับงานประจำ โดยได้รวบรวมความเห็นส่งมายัง สบสช.ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว มี 8 ประเด็น คือ 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การบริหารจัดการสำนักงาน 4.การบริหารจัดการกองทุนบัตรทอง 5.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 6.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ และ 8.ประเด็นอื่นๆ รวมถึงประเด็น 30 บาทรักษาทุกที่ เพิ่มเติมในปี นี้ จะมีการระดมความคิดเห็นอีกครั้งในวันที่ 26 มิ.ย. เพื่อนำไปถกแถลง วิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อเสนอต่อบอร์ด สบสช. พิจารณาต่อไป.</p>	
<p><b>นวัตกรรมตรวจสอบสาร THC ในอาหารใส่กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ดร.สุเขต ไซโย นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ ได้พัฒนานวัตกรรม สตรีปเทส เคมีไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว สำหรับตรวจประเมินปริมาณ THC ในกัญชา เนื่องจากปัจจุบันการตรวจวัดปริมาณ THC จะต้องทำในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่ และมีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน โดยมี อย. เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองสาร THC ในผลิตภัณฑ์กัญชา โดยต่อยอดองค์ความรู้ที่เคยพัฒนาชุดตรวจ ATK ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้ชุดตรวจแถบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทดสอบเคมีไฟฟ้าตรวจสอบสาร THC เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยอุปกรณ์พกพาสะดวก ใช้งาน ราคาไม่แพง ชิ้นละ 20 บาท นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)</p>	
<p><b>ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เนชั่นออนไลน์</p> <p>- เสนอบทความเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยกล่าวถึงการจากไปของคุณโคมฉาย ฉัตรวิไล นักแสดงอาวุโสที่เสียชีวิตด้วยวัย 73 ปี หนึ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องกินยามากกว่า 40 ปี ทั้งนี้ โรคเบาหวาน เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ ทั่วโลกมีผู้ป่วยมากกว่า 500 ล้านคน และเสียชีวิตปีละ 6.7 ล้านคน โดยในปี 2567 คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มเป็นกว่า 600 ล้านคน โดย 2 ใน 3 ของผู้ป่วยจะเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน และเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะ คุณภาพชีวิตแย่ลง และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดย 7 ภาวะแทรกซ้อนอันตราย ได้แก่ 1. เบาหวานขึ้นตา 2. ไตวาย 3. มือชา เท้าชา 4. โรคหลอดเลือดหัวใจ 5. ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน 6. โรคผิวหนัง และ 7. โรคปริทันต์</p>	
<p><b>'มติชน' จัดใหญ่ 'Thailand Healthcare 2024'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- 'เครือมติชน' ชวนตรวจสุขภาพฟรี กับ 30 โรงพยาบาลชั้นนำ จัดเต็ม 6 โซนเด่น 4 ไฮไลต์เพื่อสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 27 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย.67 นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5</p>	
<p><b>บราซิล พบผู้ป่วยมะเร็งองคชาตเพิ่มขึ้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-หน่วยงานสาธารณสุขบราซิลเผย ผู้ป่วยมะเร็งองคชาตในประเทศกำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงระหว่างปี 2012-2022 มีรายงานผู้ป่วยมะเร็งองคชาตมากถึง 21,000 คน เสียชีวิตมากกว่า 4,000 ราย และยังมีอีกกว่า 6,500 รายที่จำเป็นต้องตัดอวัยวะเพศทิ้ง ขณะที่จำนวนผู้ป่วยทั่วโลก รวมทั้งไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 43 ประเทศระหว่างปี 2008-2022 พบผู้ป่วยมะเร็งองคชาตมากที่สุด คือประเทศยูกันดา อยู่ที่ 2.2 ต่อ 100,000 รองลงมาคือ บราซิล 2.1 ต่อ 100,000 และไทยอยู่อันดับที่ 3 ด้วยอัตรา 1.4 ต่อ 100,000 ส่วนประเทศที่พบผู้ป่วยน้อยที่สุดคือคูเวตอยู่ที่ 0.1 ต่อ 100,000 โดยคาดว่าภายในปี 2050 ผู้ป่วยมะเร็งองคชาตจะเพิ่มขึ้นทั่วโลกคิดเป็นมากกว่า 77 เปอร์เซ็นต์.</p> <p>ด้านเว็บไซต์ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ หรือ NHS ระบุว่า การสูบบุหรี่ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งบริเวณองคชาตได้ นอกจากนี้การไม่ได้ขลิบปลายอวัยวะเพศ และขาดการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมจนมีการติดเชื้อแบคทีเรียอยู่บ่อยครั้ง ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคด้วยเช่นกัน</p>	
<p><b>เป็นมะเร็งตับอ่อน จากนิสัยใช้'ตู้เย็นบดผิตๆ'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของจีน ได้ประกาศสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรกในประเทศจีนในปี 2555 มะเร็งครองอันดับหนึ่งติดต่อกัน 42 ปี และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 1 รายทุกๆ 9 นาที</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา Chiu Mingwei เปิดเผยว่าแม่ของเขามีนิสัยที่เป็นอันตรายมากมายในการใช้ตู้เย็นในช่วงชีวิตของเธอ และในที่สุดก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ซึ่งให้เห็นว่ามีพฤติกรรมการใช้ตู้เย็นที่อันตรายและเป็นสารก่อมะเร็งมากที่สุดสามประการ ประการแรกคือ หลายคนคิดว่า ของต่างๆ สามารถรักษาความสดได้ตราบใดที่ใส่ในตู้เย็น แต่จริงๆ แล้ว ทำได้เพียงชะลอเท่านั้น ประการที่ 2 คือ ของที่ขึ้นราอย่างทิ้ง ประการที่ 3 ภาชนะที่บรรจุอยู่นั้นห้ามใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร ทั้งนี้ ตู้เย็นเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ซึ่งแบคทีเรียและเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ง่าย</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์. hfocus</p> <p>-นายประพันธ์ ไบบุณมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือและเสนอข้อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ อัตรากำลังของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รองรับบริการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปอบจ. เสนอ 4 ข้อ ทั้งบทบาทหน้าที่ กรอบอัตรากำลัง งบประมาณ และขอ สธ.บริหารตำแหน่งว่างเพื่อรองรับบุคลากรขอโอนย้ายกลับ</p>	